

## พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

จังหวัดลำพูนได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้ 1. สืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนวัฒนธรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว (Lamphun Smart City) 2. ยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การเป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Lamphun Creative Lanna) 3. ต่อยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Lamphun Food Valley) 4. เสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบ สุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน (Lamphun Green Clean and Care City) **ความสำคัญในเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจต่อความสำเร็จในการพัฒนาจังหวัดคือ** 1)สืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนวัฒนธรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว (Lamphun Smart City) โดยมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 2) ยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การเป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Lamphun Creative Lanna) โดยมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ 3)ต่อยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Lamphun Food Valley) โดยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 4) เสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบ สุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน (Lamphun Green Clean and Care City) โดยมีความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสู่ “ลำพูนเมืองอัจฉริยะ สร้างสรรค์ บนความพอเพียง” **กลไก/วิธีการที่จังหวัดใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ** สามารถจำแนกได้ ดังนี้ 1) การดำเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ในการบริการ ดูแลแก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน การให้บริการประชาชนที่มารับบริการ 2) การดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มุ่งเน้น การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน ผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 3) การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเชิงรุก เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน **วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์** ประกอบด้วย 1) พัฒนาเมืองเก่าเมืองแห่งวัฒนธรรมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ วิถี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัลให้เป็นเมืองเก่าที่ Smart และ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 2) เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานผลิตของจังหวัด

และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เมืองใหม่ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่สร้างงานและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้ง เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ 3) เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตร แปรรูป เกษตรมูลค่าสูง และเกษตรสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 4) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับสู่ความ มั่งคั่ง เสริมสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี